



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๕๓๖

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/คณบดีคณะบริหารธุรกิจ/

ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาของ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จำนวน ๙ ราย และมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้นักศึกษาทั้ง ๙ ราย ได้รับอักษร F ในวิชาต้นค้วอิสระ และให้ลงทะเบียน เรียนย้อนหลังเป็นกรณีพิเศษ โดยให้หลักสูตรฯ เปิดสอนรายวิชาให้นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๓.๐๐ โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนย้อนหลังในภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๘ เป็นกรณีพิเศษ และ สำหรับนักศึกษาที่ได้รับแต้มระดับคะแนน F แล้ว มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ ให้สามารถ สำเร็จการศึกษา และดำเนินการตามขั้นตอนการสำเร็จการศึกษาได้ตามปกติ

๒. เห็นชอบแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาการต้นค้ว อิสระ ดังนี้

๑) นักศึกษา “ต้องศึกษาข้อบังคับฯ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด”

๒) อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ มีการกำกับดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติ ตามข้อบังคับฯ อย่างเคร่งครัด

๓) บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอย่างรอบคอบ และพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อแจ้งเตือนนักศึกษา หลักสูตร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับฯ

๔) สำนักบริหารฯ อีพเกรดระบบสารสนเทศงานทะเบียนเกี่ยวกับการคัดกรอง การลงทะเบียนของนักศึกษา เพื่อให้สามารถเพิ่มเงื่อนไขให้สอดคล้องตามข้อบังคับฯ กำหนดไว้อย่าง ถูกต้อง

บัณฑิตวิทยาลัยได้ประสานกับคณะบริหารธุรกิจ และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อลงทะเบียนรายวิชาเรียนให้แก่นักศึกษาทั้ง ๙ ราย แต่ต่อมา นักศึกษาได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์เรื่องการ ให้เกรด F รายวิชา บธ ๖๙๐ การต้นค้วอิสระ ต่ออธิการบดี บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นิติกร และ

ผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อดูหรือเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรณีดังกล่าวเกิดจากข้อผิดพลาดของบุคคลและแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ นักศึกษายื่นคำขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา โดยไม่ลงทะเบียนรายวิชาการค้นคว้าอิสระ ในภาค การศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ การให้ความเห็นและลงนามในใบรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาให้นักศึกษารักษา สภาพการของผู้ที่เกี่ยวข้อง (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ) และการตรวจสอบสถานภาพ การลงทะเบียนของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระของนักศึกษา ทั้ง ๙ ราย และ ไม่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาที่ปฏิบัติตามข้อบังคับฯ อย่างเคร่งครัด ที่ประชุมจึงมีข้อสรุปเสนอ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาทั้ง ๙ ราย และ/หรือปรับเปลี่ยน จาก การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา เป็น การลงทะเบียนเรียนวิชาการ ค้นคว้าอิสระ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๑๘๔,๙๕๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่น สี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า การพิจารณาแนวทางในการแก้ไข ในลักษณะดังกล่าว ต้องพิจารณาทั้งมิติด้านนิติศาสตร์ ไม่ควรทำผิดกฎหมาย พิจารณาอำนาจ การอนุมัติว่าเป็นของใคร และมีมิติด้านรัฐศาสตร์ พิจารณาการบริหารจัดการที่เหมาะสม ใช้หลักธรรมาภิบาลและความเมตตา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของ นักศึกษาทั้ง ๙ ราย ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๑๘๔,๙๕๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ